

EAเบตเตอร์เดินต่อนิคมใหม่ไร้ปัญหา

ทนหิน - EA ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้ลงทุนในพื้นที่นิคมแห่งใหม่ใน จ.ฉะเชิงเทรา และไม่กระทบโรงงานเบตเตอร์เฟส 1 ที่เริ่มก่อสร้างแล้ว ซึ่งไซท์ที่จะทำเป็นนิคมน่าสนใจสำหรับอนาคต หากมีปัญหา พร้อมย้าย → → → **อ่านหน้า 8**



โรงงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องไปพื้นที่อื่น ด้านโบรกแนะนำต้องติดตามต่อเนื่อง อาจทำให้มีความล่าช้าในการก่อสร้าง

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่ามีการร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนกว่า 2,000 ไร่ โดยดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องและนิคมดังกล่าวเป็นโครงการของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ นั้น บริษัทขอชี้แจงดังนี้

1. โครงการนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ไม่ใช่โครงการของบริษัท และบริษัทไม่ได้เข้าลงทุนแต่อย่างใด 2. บริษัทอยู่ระหว่างการเริ่มลงทุนในโครงการเบตเตอร์รีเทียม เฟส 1 และไม่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัทเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดจนไม่สามารถพัฒนาขึ้นรองรับการเติบโตในระยะยาวภายในเวลาที่เหมาะสม บริษัทก็อาจพิจารณาย้ายที่ตั้งของโครงการเบตเตอร์รีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

● โรงเบตเตอร์รีอาจล่าช้า

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นลบต่อ EA และยังคงติดตามต่อ โดยจากแหล่งข่าวกล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แต่เดิมเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรเช่าเพื่อทำการเกษตร แต่เมื่อหมดสัญญาเช่าแล้วเจ้าของที่ดินจึงนำมาขายให้นายสมโภชน์ อาหุนัย (CEO ของ EA) และได้มีการดำเนินการตามกฎหมายและขอใบอนุญาตจากหน่วย

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริหารเผยว่าโครงการ Energy Storage (ES) เฟส 1 กำลังการผลิต 1 GWh มีความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วราว 10% และปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ โดยมีการเจรจากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แต่อย่างไรก็ตามได้มีชาวบ้านราว 200 คน ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขับไล่ที่ดินทำกิน โดยมีการอ้างว่าไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์กับชุมชนรอบด้านแต่อย่างใด จึงถือเป็นความเสี่ยง

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยประเมินว่าหากคดีความดังกล่าวมียืดเยื้ออาจส่งผลให้โครงการมีความล่าช้ากว่าแผนเดิมหรืออาจไม่เกิดขึ้น โดยโครงการ Energy Storage (ES) เฟส 1 กำลังการผลิต 1 GWh ฝ่ายวิจัยได้รวมไว้ในประมาณการปัจจุบันแล้ว และคิดเป็นมูลค่าพื้นฐาน 6 บาทต่อหุ้น จากมูลค่าพื้นฐานของ EA ณ สิ้นปี 2561 วิธี DCF ที่ประเมินเอาไว้ 40 บาทต่อหุ้น

● ย่ำพื้นฐาน 54.75 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ทางฝ่ายมองว่ากำไรของ EA ในครึ่งปีหลัง 2561 จะเติบโตทั้งจากปีก่อน และจากไตรมาสก่อน จากการรับรู้กำลังการผลิตใหม่เพิ่มเติมจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหมุนวนที่จะเริ่มทยอย COD ภายในปี 2561 อีกทั้งมองว่าผลประกอบการของธุรกิจไปโอดีเซลจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากนโยบายการสนับสนุนการใช้ B20 ของภาครัฐ ทำให้ทางฝ่ายมองว่าราคาปาล์มจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 2561 ที่ 54.75 บาทต่อหุ้น อิง SOTP โดยมาจากธุรกิจไปโอดีเซล 2.50 บาทต่อหุ้น ธุรกิจไฟฟ้า 22.30 บาทต่อหุ้น และธุรกิจเบตเตอร์รี 30.09 บาทต่อหุ้น